

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน</p>	<p><b>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม สนช. ครั้งที่ 76/2559 (เป็น พิเศษ) โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่า ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แล้ว ครม.จึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และประธานรัฐสภาเรียกประชุม รัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป จากนั้น สมาชิก สนช.ยื่นขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ พร้อมเปล่งเสียงว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"</p> <p>หลังจากที่ประชุม สนช.รับทราบการแจ้งมติ ครม.เชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม มกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์แล้ว จะนำความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ ขณะนี้สำนักพระราชวังยังไม่ประสานมาว่าจะให้นำความกราบบังคมทูลเชิญในวันใด ส่วนขั้นตอนหลังจากกราบบังคมทูลเชิญแล้ว จะประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไร จะมี รายละเอียดอีกครั้ง</p>
<p>แนวหน้า คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-2 ธันวาคม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมบักคลีนนิ่งเดย์ นั้น กทม. ได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน โดยผู้ว่าฯ กทม. จะเป็นประธานปล่อย ขบวนเจ้าหน้าที่ 80 คน พร้อมรถดูดเลน 5 คัน รถบรรทุกน้ำ 5 คัน และรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธาดภัย 4 คัน เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง</p> <p><b>สธ.ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล</b></p> <p><b>บริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสภาอากาศไทย ชวนบริจาคอวัยวะ และดวงตา "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภาอากาศไทย โทร.1666 โรงพยาบาลศูนย์ เหล่ากาชาดทุกจังหวัด วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59-5 ธ.ค.60</p> <p><b>ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล</b></p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสธ.ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม "ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล" ได้แก่ พิธีสวดพระอภิธรรมพิธีสวดมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรม การบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จัดกิจกรรมโรงพยาบาลรักษ์ สิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้/พืชสมุนไพรทำความสะอาดสถานที่ทำงาน/สถานบริการ และการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เป็นเวลา 1 ปี</p>
<p>คม ชัด ลึก ข่าวสด บ้านเมือง</p>	<p><b>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 5 สรุปความว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมาก ไม่มีพระปรอท (ไข้) ทรงรู้พระองค์ดี ทรงพระดำเนินได้ เสวยพระกระยาหารได้ดี มีพระกรรสะ (ไอ) เล็กน้อย ผลการตรวจพระโลหิตและการตรวจทางรังสีวิทยา พบว่าการอักเสบของพระปัสสาวะ (ปอด) หายเกือบเป็นปกติ คณะแพทย์ฯ จึงกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ กลับมาประทับพักฟื้นที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p><b>วันสถาปนากระทรวง สธ.</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีที่กระทรวงสาธารณสุข</p>
ข่าวสด	<p><b>ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว ภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ (30 พ.ย.) เวลา 09.00 น. จะเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โอกาสนี้ นายกฯ ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวง พร้อมชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุม</p>
ข่าวสด	<p><b>กรม.ต่ออายุผู้ช่วยรัฐมนตรี</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม กรม.มีมติเห็นชอบกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีก 1 วาระ จำนวน 20 ราย โดยของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ธวัช สุนทรจารย์</p>
บ้านเมือง	<p><b>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.อภิชาติ อัครวงคกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี 2559 จำนวน 5 คน ได้แก่ นายชโนดม เพียรกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายณัฐภัทร ศิริอังกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายบุญเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิสิทธิ์ กุลวิจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 1 ปี</p>
บ้านเมือง คอลัมน์แยก รวิภา	<p><b>ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</b></p> <p>-เสนอบทความ อาจารย์จากราชภัฏสวนสุนันทา เปิดแผลผลวิจัยจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 13 แห่ง พบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีร้านเหล้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 342 ร้าน รองลงมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 124 ร้าน และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 104 ร้าน ที่น่าห่วงคือ ร้านเหล้าที่เปิดใหม่นั้นอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแค่ 100 เมตร แสดงให้เห็นว่าร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา ไม่ลดลงและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข</p>
ข่าวสด	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ไขเลือดออกเป็นภัยเงียบของคนเมือง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพราะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรและมีการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น การแก้ปัญหาโดยการพ่นหมอกควัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การแก้ไขที่สำคัญ คือการลดจำนวนภาชนะน้ำแข็ง ซึ่งจุดที่ทุกคนไม่ค่อยนึกถึง คือ บริเวณหิ้งพระ ในแก้วนํ้าบูชาพระ แจกันใส่ดอกไม้ ทั้งนี้ ได้มุ่งให้ความรู้ในการกำจัดอยู่กับเด็กนักเรียน เพราะสอนง่าย และมีเวลามากกว่าผู้ใหญ่</p>
เดลินิวส์ สยามรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ไทย โพสต์	<p><b>วันเอดส์โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานรณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ของทุกปี โดยมีเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ การเสียชีวิตจากเอดส์เป็นศูนย์ และการตีตราเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์ ทั้งนี้ กทม.เปิดให้ตรวจหาเชื้อฟรีที่ศูนย์สาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ส่วนจำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 59 มี 46,939 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 36,870 ราย เสียชีวิต 10,069 ราย เขตดินแดงป่วยมากที่สุด 38 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง	-เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม เน้นประเด็น “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ได้”
สยามรัฐ	<b>อาหารพระราชทาน</b> -เสนอบทความ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์สานต่ออาหารพระราชทาน “เจลลี่โภชนา” นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
เดลินิวส์	<b>บาราคุ</b> -เสนอข่าว พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ สคบ. ตรวจสอบร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ลักลอบให้บริการบาราคุกับผู้บริโภคอย่างเข้มงวด หลัง สคบ.ออกประกาศห้ามขายและห้ามให้บริการบาราคุ มาตั้งแต่ปี 2557 แต่ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการบางรายลักลอบนำบาราคุมาให้บริการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อปลายปี 2557 ได้เห็นชอบให้ออกประกาศห้ามขายและห้ามให้บริการบาราคุ บาราคุไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และตัวยา น้ำยาสำหรับเติมบาราคุและบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการถาวร ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนผู้ที่นำเข้ามาขาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์	<b>คนไทยไม่ชอบตรวจสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 81% เห็นว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีผลดี แต่มีกลุ่มตัวอย่าง 59% ที่เข้าใจผิดว่า คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพประจำปี อาชีพที่เข้าใจผิดมากที่สุด ได้แก่ พ่อบ้านแม่บ้าน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป
แนวหน้า	<b>สธ.-วช.พัฒนาระบบโลจิสติกส์สธ.</b> -เสนอข่าว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยด้านการศึกษาวิจัย เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน และระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่มด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ม.มหิดล และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน
ไอเอ็นเอ็น	<b>โรคสครับไทฟัส</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แนะนำให้ระมัดระวังโรคสครับไทฟัส หรือใช้รากสาตใหญ่ ซึ่งมีตัวไรอ่อนที่อาศัยอยู่ในหนูเป็นพาหะ ติดต่อกับบาดแผลที่ถูกตัวไรอ่อนของไรอ่อนกัด ส่วนใหญ่มักพบในผู้ใหญ่ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และสามารถพบได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว
ไอเอ็นเอ็น แนวหน้า	<b>โรคต่อหิน</b> -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคต่อหินเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาตาบอดมากเป็นอันดับ 2 รองจากต้อกระจก มักพบในคนอายุประมาณ 40-60 ปี เป็นโรคทางตาที่มีอันตรายมากที่สุด เพราะทำให้ตาบอดถาวร เนื่องจากขี้ประสาตตาที่เสื่อมหรือฝ่อแล้วไม่สามารถรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างของม่านตาแต่กำเนิด การกระทบกระเทือนต่อลูกตาจากสาเหตุภายนอก หรือเกิดจากการอักเสบภายในลูกตา ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นต่อหิน คนสายตาสั้นหรือยาวมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือด และผู้ที่ใช้ยาหยอดตาสเตียรอยด์ ควรเข้ารับการตรวจวัดความดันลูกตาและขี้ประสาตตา และอาจตรวจซ้ำทุก 1-5 ปี
กรมประชาสัมพันธ์	<b>ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP</b> -เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “สมุนไพรไทยก้าวไกลและเพียงพอ” ที่ จ.เพชรบูรณ์ ว่า การที่สมุนไพรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพไทยอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพร ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง อันเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน จ.เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ ไทยโพสต์	<p><b>อบรมพยาบาลสุขภาพจิตเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และตระหนักว่า หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจากบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางอย่างจริงจัง จะกลายเป็นปัญหาที่ยุ่ยากซับซ้อนมากขึ้น และอาจขยายตัวกลายเป็นปัญหาระดับชาติ กรมฯ จึงสนับสนุนให้สถาบันราชานุกูล เป็นสถาบันหลักในการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จำนวน 15 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 573 คน จาก 352 หน่วยงาน ใน 13 เขตบริการสุขภาพ</p>
บ้านเมือง คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p><b>หุ่นยนต์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี แถลงข่าว "รามธิบดี กับการความสำเร็จ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย" ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้อยู่ในสิทธิการรักษา แต่หากผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษา รพ.จะประเมินค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ผู้ป่วยทราบ โดยเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเกี่ยวกับโรคกระดูกสันหลัง เส้นประสาท และไขสันหลัง เรียกว่า "หุ่นยนต์เรนซอ" เบื้องต้นจะใช้ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังก่อน จากนั้นจะพัฒนาเทคโนโลยีสู่การผ่าตัดสมอง ซึ่งหุ่นยนต์จะช่วยให้มีความแม่นยำในการหมุนกระดูกถึง 99% ใช้เวลาเพียง 10-20 นาที</p>
แนวหน้า	<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก กว่า 70,000 ราย และคาดว่าจะระบาดไปจนถึงเดือน ก.พ. 2560 โรคนี้พบประปรายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะตั้งแต่ฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง จากการติดมากับมือ อาการส่วนใหญ่จะหายได้เอง การป้องกัน ควรให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ถ้ารุนแรงจนมีไข้สูง อาเจียน หอบเหนื่อย ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p><b>โรคชิก้า</b></p> <p>-เสนอข่าว สาธารณสุขรัฐเท็กซัสพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้ารายแรกในรัฐ ซึ่งเป็นพลเมืองในรัฐและไม่ได้เดินทางไปเม็กซิโกหรือในพื้นที่อื่นที่มีการระบาดของไวรัสชิก้า เป็นผู้หญิง ไม่ได้ตั้งครรภ์ กรมการสาธารณสุขรัฐเท็กซัสยังไม่เชื่อว่าไวรัสชิก้าระบาดในรัฐเท็กซัส แต่อาจจะมีการติดเชื้อชิก้าเพิ่มขึ้นได้ จึงขอเตือนให้ประชาชนป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคลึกลับปิดลับเปิด</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคลึกลับปิดลับเปิด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดวิตามินซีในร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินเรือ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นนานกว่า 100 ปีแล้ว คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัย คือการขาดการรับประทานผักและผลไม้สด</p>

